

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH KT Tiêu Điểm – [web: www.focus-eng.vn](http://www.focus-eng.vn)

VP chính: L4 Tòa nhà Vạn Đạt, Lô II-1, Đường số 8, KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM.

Nhà máy sản xuất: Lô C1-4, đường N8, KCN Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Tp.HCM.

Là đơn vị chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm như: Túi lọc bụi, hệ thống lọc bụi, băng tải, gầu tải, xích tải, quạt công nghiệp, các thiết bị công nghiệp và phụ kiện.

Quy mô công ty: 150 – 200 nhân viên.

Do nhu cầu phát triển kinh doanh chúng tôi cần tuyển thêm vị trí nhân viên như sau:

Chức danh:	Kỹ sư thiết kế
Mô tả công việc:	<ul style="list-style-type: none"> - Triển khai thiết kế chi tiết bản vẽ để bộ phận sản xuất thực hiện gia công . (Hệ thống lọc bụi, quạt công nghiệp, xích tải, băng tải, gầu tải, vít tải;...). - Hướng dẫn giải quyết các vấn đề phát sinh về kỹ thuật và giám sát kiểm tra trong quá trình thiết kế sản xuất. - Phối hợp với các bộ phận liên quan điều chỉnh các thiết kế đã thực hiện và đưa ra các giải pháp cho các thiết kế tiếp theo. - Nghiên cứu, tổ chức thực hiện các biện pháp gia công, lắp ráp cơ khí chính xác nhằm hạn chế sự sai hỏng của sản phẩm. - Vẽ, thiết kế dựa trên phần mềm thiết kế Autocad 2D, 3D, Space Claim - Công việc cụ thể sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Kỹ năng yêu cầu:	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật cơ khí chế tạo máy, thiết kế máy. - Thành thạo vẽ kỹ thuật 2D, 3D, - Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên, - Vi tính văn phòng giỏi - Kỹ năng giao tiếp tốt - Kiên nhẫn, chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
Thu nhập:	Từ 10.000.000VND – 15.000.000VND/tháng
Độ tuổi	24 - 40,
Thử việc	01 tháng
Thời gian làm việc	5,5 ngày/tuần

Kinh nghiệm	Từ 6 tháng trở lên.
Cơ hội huấn luyện	Được đào tạo bồi dưỡng nâng cấp nghiệp vụ theo nhu cầu công việc.
Đồng nghiệp	Vui vẻ, hòa đồng, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp trong công ty.
Ngày nghỉ	Chiều thứ 7, chủ nhật
Nơi làm việc	Nhà Máy Sản Xuất: Công ty TNHH KT Tiêu Điểm Lô C1-4, đường N8, KCN Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Tp.HCM.
Phúc lợi	- Mức thu nhập hấp dẫn và thưởng không giới hạn tùy theo năng lực + Thưởng hàng quý căn cứ theo các dự án thực hiện (sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn) <ul style="list-style-type: none"> - Các khoản phụ cấp theo công việc (điện thoại; công tác phí;..) - Chính sách tôn trọng và hỗ trợ nhân viên trong công việc để đạt được hiệu quả công việc - Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước để phục vụ công việc - Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước. - Có cơ hội gặp gỡ và học hỏi kinh nghiệm từ các Chuyên Gia Châu Âu. - Được nghỉ Phép, Lễ, Tết theo chế độ của luật lao động - Được thưởng tháng lương thứ 13 - Được đi du lịch, tham quan trong và ngoài nước do công ty tổ chức hàng năm - Cơ hội làm việc trong một công ty chuyên nghiệp.
Người liên hệ	Chị Tiến – Phòng Nhân Sự
Số điện thoại	028 .38165395/0909919205
Email	admin-1@focus-eng.vn